

ดูแนวต้านระยะสั้น แล้วค่อยว่ากันอีกที.. (SOLAR)

ที่มาที่ไป ...

ไม่ได้ตามหุ้น SOLAR มานานพอสมควร... แต่เห็นวาระระยะสั้น มีสัญญาณที่น่าสนใจ ก็เลยเอามาเข้าทำเนียบবাদตาเซียน และก็ยังคงมองว่า อาจจะยังขอดูการแกว่งตัวระยะสั้นไปก่อน ซึ่งระยะกลางๆ หรือระยะยาวนั้น จะดีต่อหรือไม่ ต้องไปว่ากันอีกที หากมีแนวโน้มที่ดีต่อก็อาจจะกลับมาว่ากันอีกที... หรือกล่าวง่าย ๆ ว่า ตอนนี้ ดูกันไปทีละขั้น เล่นกันไปตามจังหวะการแกว่งตัวที่เปิดโอกาส (เล่นแบบ Matador)... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index นั้น วันนี้เป็นวันศุกร์ อากาศออกมาในวันวานนั้น จริงๆ แล้ว เหนือเมฆก็ไม่ค่อยจะชอบซักเท่าไรเลย และอีกทั้งยังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ 1170 ที่เคยมองว่า “ผ่านยาก” นั้น อาจจะจริงเข้าไปทุกขณะ... เอาเป็นว่า ถ้าจะลุ้นผ่านระดับ 1170 ได้ ต้องไม่เห็นการพลิกลงมาต่ำกว่า 1150 อีกเป็นพอ เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว แนวโน้มจะลงไปทีระดับ 1100 อีกครั้ง และถ้าเป็นอย่างนั้น คงไม่ต้องหวังจะเห็น 1200 เก็บไว้ในใจก่อน... ต้องเปลี่ยนไปมองถึงระดับต่ำๆ ไว้ ซึ่งตามที่เหนือเมฆว่าไว้ในงานสัมมนาที่ผ่านๆ มา 1000 หรือ 950 แล้วค่อยว่ากันอีกทีว่าจะดึงกลับได้มากน้อยเพียงไหน แต่งเพื่อขึ้นจริง หรือ แต่งเพื่อลงต่อสู่ระดับตามที่ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า “ปีนี้มีเลข 8 นำ” แล้วจึงน่าจะจบขาลงจริง... อันนี้ก็ต้องไปว่ากันทีละขั้นอีกเช่นกัน เพราะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา... สรุปว่า แนวโน้มหลัง ยังเป็นลง หากยืน 1150 ไม่ได้จริง ๆ รอดูการลงกันไปก่อนนะครับ

SOLAR – หวังระยะสั้นที่ระดับ 1.90-2.00 ก่อนก็พอ ...

แนวโน้มระยะสั้น ... (ภาพบน) อันนี้เป็นภาพระยะสั้นๆ ที่เห็นการขึ้นมาขึ้นระดับ 1.77 ได้ ซึ่งก็เป็นผ่านแนวโน้มขาลงระยะสั้น ดังนั้น หากไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 1.70 เราก็น่าจะคาดหวังเห็นระดับ 1.90-2.0 ได้ (แต่อาจไม่ใช่ในวันสองวัน อาจเป็นสัปดาห์ก็ได้)...

ภาพโครงสร้างหลัก ... (ภาพล่าง) ตามที่กล่าว ดูทีละขั้น เพราะหากขึ้นมาถึงระดับ 2.0 ได้จริง และสามารถยืนได้อย่างมั่นคง หรือ ขึ้นไปยืนได้อย่างตลอดรอดฝั่งเมื่อไหร่... เราก็น่าจะมองเป้าหมายต่อไปที่ระดับ 2.60-2.80 ได้อีกขั้น ซึ่งถือว่าเป็นด่านสำคัญต่อแนวโน้มขาลงใหญ่ ถ้าผ่านไปได้จริงๆ ก็เป็นอันว่าจบขาลง... ต่อไปก็คงต้องไปว่าในเรื่องแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ๆ (เมื่อถึงเวลานั้น แล้วค่อยว่ากัน)

สรุปการให้น้ำหนัก ... มองภาพรวม มีน้ำหนักในเชิงบวก

กลยุทธ์ ... เล่นระยะสั้น เน้นเหนือ 1.70 เท่านั้น (ขาย 1.9-2.0)

